

Số: 92/BC- UBND

Quảng Thái, ngày 25 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả rà soát thông tin lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Thái

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ban chỉ đạo 24 huyện Quảng Điền về việc tổ chức tổng kết công tác rà soát thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác rà soát thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Thái như sau:

Phần I

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xã Quảng Thái là vùng căn cứ địa Cách mạng, cán bộ đảng viên và nhân dân xã nhà có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; một lòng tin theo Đảng để bảo vệ quê hương đất nước và trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế .trong kháng chiến chống Mỹ xã Quảng Thái là nơi nuôi dưỡng cán bộ cách mạng, nuôi dưỡng Thương binh, chôn cất Liệt sĩ .Trải qua 02 cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, toàn xã có 439 Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.trong đó: Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp có 75 Liệt sĩ; trong kháng chiến chống Mỹ 358; trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 06 Liệt sĩ.

*** Thuận lợi:**

Sau khi Tập huấn và có hướng dẫn của trên Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã đã kiện toàn Hội đồng chính sách xã đúng thành phần theo hướng dẫn của trên, tham gia tập huấn tại huyện theo đúng thành phần, sau đó tổ chức tập huấn cho trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn để triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền đến tận từng thôn, xóm và đến từng người dân đồng thời sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của ban CHQS huyện; sự tham gia của các lão thành cách mạng, nhân chứng sống trong hai cuộc kháng chiến trực tiếp hoạt động chiến đấu tại địa phương; sự làm việc có tinh thần trách nhiệm của Hội đồng chính sách xã Ban CHQS xã, cơ quan thường trực của Hội đồng Chính sách xã.

*** Khó khăn:**

Những người trực tiếp chiến đấu bám đất giữ làng trong hai cuộc kháng chiến tham gia chôn cất liệt sĩ nay đã già yếu và đã qua đời, Trên địa bàn xã đã cất bốc một số liệt sĩ lên nghĩa trang Hương điền củ trước đây nhưng không còn hồ sơ lưu trữ, địa hình vùng rú cát thay đổi quá nhiều khó khăn cho việc xác định thông tin.

II.NHỮNG ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU.

1.Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Xác định việc khảo sát thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ là một nhiệm vụ Chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước đối với các Liệt sĩ và thân nhân các Liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến tranh giành độc lập dân tộc, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Sau khi được cấp trên triển khai tập huấn quán triệt. Đảng ủy đã có công văn chỉ đạo UBND xã, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể cấp xã, các chi ủy, ban điều hành các thôn tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân để người dân cung cấp thông tin..

2. Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai tổ chức thực hiện.

Sau khi các thành phần tham gia tập huấn và được quán triệt các văn bản hướng dẫn của trên về trình tự thủ tục và các bước tiến hành UBND xã đã thành lập bộ phận giúp việc, ban CHQS xã là cơ quan thường trực tổ chức tập huấn cho các thành phần là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, thôn đội trưởng, Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh ở các thôn về quy trình tổ chức khảo sát thu thập thông tin liệt sĩ trên phiếu khảo sát để tổng hợp thông tin.

3. Kết quả thực hiện cụ thể.

Kết quả phát phiếu thu thập thông tin liệt sĩ:

Tổng số phiếu phát ra: 615 phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 615 phiếu

Số phiếu có thông tin: 39 phiếu

Số phiếu không có thông tin: 576 phiếu

***Kết quả tổng hợp xác minh thông tin:**

Tổng số liệt sĩ trên địa bàn: 439 Liệt sĩ

Hài cốt liệt sĩ an táng trên địa bàn xã: 415 hài cốt

Trong đó:

- Số hài cốt Liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang Liệt sĩ của địa phương: 23 hài cốt;

+ Hài cốt Liệt sĩ tại địa phương được thân nhân quy tập vào nghĩa trang : 05;

+ Hài cốt Liệt sĩ ngoài địa phương được phát hiện quy tập vào nghĩa trang :18;

+ Liệt sĩ có thông tin: 08;

+ Liệt sĩ chưa biết tên: 10;

- Hài cốt liệt sĩ quy tập vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn 01;

- Số hài cốt Liệt sĩ được giao cho thân nhân quản lý chăm sóc tại nghĩa trang gia đình : 392;

- Liệt sĩ tại địa phương chưa tìm được hài cốt: 48.

* Không có thông tin khu vực có hài cốt Liệt sĩ cần tìm kiếm.

* Khu vực đã tìm kiếm quy tập hài cốt lên nghĩa trang Hương điền củ:

- Rú cát thôn Trầm ngang, Trung kiều, Tây hoàng, Đông hồ, Nam giảng và khu vực Trang trại.

III.KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM.

1. Khuyết điểm, tồn tại:

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục để thực hiện tốt hơn trong công tác giải quyết các chế độ chính sách trong thời gian tới đó là:

Một số thành viên Hội đồng chính sách xã chưa phát huy hết trách nhiệm, còn coi việc đó là của cán bộ chính sách và ban CHQS xã; công tác tuyên

truyền, hướng dẫn ở một số Chi ủy, ban điều hành thôn thiếu thường xuyên, công tác tổng hợp thông tin còn chậm

2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm.

** Nguyên nhân đạt được.*

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn về việc giải quyết tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của cơ quan quân sự huyện, sự nỗ lực có tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách; trên địa bàn xã hiện còn một số cán bộ hưu trí là các nhân chứng sống đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hoạt động trong thời gian chiến tranh

** Nguyên nhân tồn tại.*

Công tác tuyên truyền ở một số chi ủy, ban điều hành thôn chưa cao; một số thành viên hội đồng chính sách xã chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, còn giao trắng cho cơ quan thường trực ban CHQS xã.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt Liệt sĩ trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của Đảng và nhà nước đối với những người đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Để thực hiện tốt các lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác chính sách. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nhân dân cung cấp các thông tin

Trên đây là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khảo sát thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Thái, UBND xã xin trình bày trước Hội nghị, đề nghị Hội nghị đóng góp ý kiến bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để UBND xã triển khai thực hiện tốt hơn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trong thời gian tới./

Nơi nhận:

- BCĐ 24 huyện;
- TV Đảng ủy;
- CT, PCT UBND;
- Các thành phần dự Hội nghị;
- Lưu VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo

